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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่ ๙/๒๕๔๙ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

************************************************************* 

ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวฒิุ   กรรมการ 
 ๕.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๖. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ  กรรมการ   
 ๑๐.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๑. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
 ๑๒.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๓. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร     กรรมการ 
 ๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๑๖. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารยพ์รพรรณ  นินนาท รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๓. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๔. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ    
 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต ศุภอกัษร ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 ๒.   นางสาวลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ๑.๑ การประชุมสัมมนา   เร่ือง สภาสถาบนัอุดมศึกษากบัการพฒันาอุดมศึกษา 
     ประธานแจ้งว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัด
ประชุมสัมมนา เร่ือง การบริหารงานบุคคลและการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของขา้ราชการ
ภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของสภาสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อซกัซ้อมความเขา้ใจ
เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย และความเข้าใจเก่ียวกับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  ในวนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๔๙  ซ่ึงจะได้น าผลการประชุมสัมมนามาแจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
    ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
    ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๘/๒๕๔๙  เม่ือวนัพุธท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการแกไ้ข ดงัน้ี  
 ๑. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๑.๒  หนา้  ๒ 
    “ประธานสภาคณาจารยฯ์ ไดเ้สนอวา่ การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลยั
ในระดบัประกาศกระทรวง ไดอ้อกมาเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงโครงสร้างภายในตอ้งรอ ปีกว่าแลว้ ขอให้
มหาวิทยาลยัเร่งด าเนินการจดัส่วนราชการ หน่วยงานภายใน โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ  
และขอใหใ้ชก้ารมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย” 
 

 ๒ ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๒  ขอ้  ๑๗  หนา้  ๖  บรรทดัท่ี ๔ 
    จาก “…จดัการขอ้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบท าให้ผูร้้องเกิดความมัน่ใจใน
การเสนอปัญหา/ขอ้ร้องเรียน…” 
  เป็น “…การจดัการขอ้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบท่ีจะท าให้ผูร้้องเกิดความ   
มัน่ใจในการเสนอปัญหา/ขอ้ร้องเรียน…” 
 
 
 
 
 

/๓. เพ่ิมเติมขอ้ความ… 
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 ๓.   เพิ่มเติมขอ้ความระเบียบวาระท่ี  ๓.๓  หนา้  ๗  ก่อนมติท่ีประชุม 
   “ประธานสภาคณาจารยฯ์ ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ ร่างระเบียบน้ีไดว้ิพากษ์
กนัอยา่งกวา้งขวางแลว้แต่มหาวิทยาลยัไดป้รับแกเ้พียงเล็กนอ้ย ยงัเกิดความเหล่ือมล ้ากบัโครงการ 
กศ.พท. อีกมาก มหาวิทยาลยัไดป้รับค่าประสานงานโครงการ กศ.พท. เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น อีกทั้ง
การบริหารหลกัสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได ้            
น าเสนอถึงการท าขอ้ตกลง (MOU) กบัภายนอกท่ีผา่นมาอยา่งเช่นโครงการ รป.บ.พิเศษ และขอ้ตกลง
กบั ศูนย ์กศ.พท. เป็นผลท าให้มหาวิทยาลยัเสียเปรียบ ดงันั้นก่อนลงนามขอ้ตกลงกบัภายนอก         
ขอใหเ้สนอผา่นการเห็นชอบกบัสภามหาวทิยาลยัก่อน 
 

 ๔. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๓.๔  หนา้  ๗  บรรทดัสุดทา้ย 
   จาก  “…สาขาวชิาการศึกษา …” 
  เป็น  “…สาขาการศึกษา …” 
 

 ๕. ปรับแกร้ะเบียบวาระ  ๕.๑  หนา้  ๙   
   บรรทดัท่ี  ๑๗  
    จาก “…ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัเคยมีมติใหค้ณะกรรมการคณะอนุมติัจบได”้ 
    เป็น “…ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัเคยมีมติให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัจบ
ได”้ 
  บรรทดัท่ี  ๒๒  
    จาก   “สภามหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกต” 
    เป็น  “สภามหาวทิยาลยั  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตดงัน้ี” 
 

 ๖. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  หนา้  ๙  ก่อนมติท่ีประชุม 
  “ดร.อ านวย  ปาอา้ย  เสนอวา่เน่ืองจากจะปรับปรุงขอ้บงัคบัใหม่  พร้อมกบั
การเป็นมหาวิทยาลยัสังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการปรับปรุงขอ้จ ากัด
ปัญหาต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย ควรใหเ้สนอผา่นผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการประจ าคณะ กรรมการวิชาการ  
และสภาวิชาการ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นขอ้บงัคบัส าคญัและเก่ียวขอ้งกับ             
คุณภาพมาตรฐานทางวชิาการ ควรใหท้ราบส าคญักบัระเบียบน้ี 
 

 ๗. เพิ่มเติมระเบียบวาระท่ี  ๖.๑  หนา้  ๑๐   
    “๑.ผูแ้ทนคณาจารย์ ผศ.ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ ได้แจ้งว่ายงัไม่ได้แก้ไขบท
เฉพาะกาล ขอ้บงัคบัสวสัดิการ ๒๕๔๙ ตามมติท่ีใหน้ าเงินรายไดเ้ขา้สู่สวสัดิการ ภายใน ๖๐ วนั แต่
ในขอ้บงัคบัท่ีนายกลงนามแลว้ยงัเป็น  ๙๐  วนั ตามร่างเดิม 
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  ๒. ประธานสภาคณาจารยฯ์ เสนอเพิ่มเติมวา่ เป็นความจริงคือยงัไม่ไดแ้กไ้ข  
และยงัมีอีกหลายประเด็นท่ีไดเ้สนอไวแ้ต่ไม่มีการปรับแกไ้ข แต่ขอให้มหาวิทยาลยัเร่งด าเนินการน า
เงินรายได ้สู่ระบบสวสัดิการซ่ึงสามารถท าไดก่้อน  ๙๐  วนัอยูแ่ลว้ 
   ประธานสภาคณาจารยฯ์ ไดแ้จง้ถึงขอ้ผิดพลาดในการออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
เงินอุดหนุนทุนวิจยั ๒๕๔๙ ว่ามีความผิดพลาด โดยระบุ พ.ศ. ๒ แห่งไม่ตรงกนั ซ่ึงถือว่าเป็น       
ความผดิพลาดรุนแรงเพราะมีผลท าใหข้อ้บงัคบันั้นเป็นโมฆะใชไ้ม่ไดต้อ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง” 
 

 ๘. ปรับแกร้ะเบียบวาระท่ี  ๖.๑  หนา้  ๑๐  ขอ้  ๒ 
   จาก “๒. แจง้มติการประชุมเพื่อน าสู่การปฏิบติัโดยเร็วไม่ตอ้งรอการรับรอง
รายงานการประชุม” 
  เป็น “๒. ให้มีการรับรองมติการประชุมแลว้ แจง้มติเพื่อน าสู่การปฏิบติั          
โดยเร็ว พร้อมรายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบในการประชุมคร้ังต่อไป” 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
     ๓.๑ แผนการด าเนินงานและแผนการรับ-จ่ายของโครงการน ้าด่ืมเพื่อการศึกษา 
     สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อน  ขอให้น าเสนอแผนการด าเนินงานและ
แผนการรับจ่ายของโครงการน ้าด่ืมเพื่อการศึกษา “รภ.ราชนครินทร์” เลขานุการสภาฯ จึงเสนอขอ้มูล
ดงัน้ี 
  ๑. วตัถุประสงค์เร่ิมแรกของการตั้งโครงการ เพื่อผลิตน ้ าด่ืมท่ีมีคุณภาพ
ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงมิได้มีการวางแผนด้านการตลาดไว ้ทั้ งน้ีมี                       
คณะกรรมการโครงการ ซ่ึงมีรองอธิการบดีกิจการพิเศษ เป็นประธาน 
 ๒. การเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อขยายตลาด  จะเพิ่มได้ในปริมาณจ ากัด
เน่ืองจากความจ ากดัในเร่ืองของขนาดของถงัพกัน ้ าดิบ ซ่ึงมีขนาดเพียง  ๔๐,๐๐๐  ลิตร  ประกอบ
กบัการผลิตน ้ าด่ืมดว้ยระบบ  RO  จะไดผ้ลผลิตเพียง  ๔๐–๕๐% ของปริมาณน ้ าดิบท่ีใช ้ อีกทั้งยงั
ประสบปัญหาน ้ าประปาซ่ึงเป็นน ้ าดิบในการผลิตมกัมีการไหลไม่สม ่าเสมอ  ดงันั้น การเพิ่มก าลงั
การผลิตใหม้าก จ าเป็นตอ้งลงทุนสูงเพื่อก่อสร้างถงัพกัน ้าเพิ่มเติม 
  ๓. พนกังานผลิตในปัจจุบนั มีจ านวน  ๒  คน  ปฏิบติังานผลิต  ๓ ๑/๒ 
วนั/สัปดาห์  และส่งจ าหน่าย ๑ ๑/๒ วนั/สัปดาห์ 
  ๔. คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ พิจารณาเห็นควรเพิ่มก าลงัการ
ผลิตใหเ้ตม็ศกัยภาพของเคร่ืองมือท่ีมีอยู ่โดยจะใชเ้วลาในการผลิต ๔ วนั ส่งจ าหน่าย ๒ วนั รวมวนั
ปฏิบติังาน  ๖  วนั/สัปดาห์ โดยพนกังานผลิตเท่าเดิม  ยงัไม่ตอ้งเพิ่มถงัพกัน ้ าซ่ึงตอ้งมีการลงทุนเพิ่ม  

/ประธานสภา… 
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และคาดว่าจะสามารถจ าหน่ายได้ทั้ งหมด โดยจะจ าหน่ายแก่หน่วยงานราชการ ร้านค้าบริเวณ             
อ.เมือง  อ.บางคลา้  และบริเวณใกลเ้คียง   
  จึงน าเสนอแผนการผลิตและแผนรายรับ-จ่าย  ๓  ปี  เพื่อพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมใหข้อ้เสนอแนะ และขอ้สังเกต ดงัน้ี 
  ๑. ให้มีผูจ้ดัการบริหารเฉพาะ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ  
และมีบุคลากรทางดา้นวทิยาการจดัการเป็นหลกัของโครงการในดา้นการตลาด 
  ๒. ควรใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแผนพฒันาโครงการ 
 ๓. จากการพิจารณาขอ้มูลแผนการผลิตและแผนรายรับ-จ่าย ไม่น่าจะ
ด าเนินการเพื่อเล้ียงตวัเองได ้เพราะยอดรายรับไม่ค่อยแตกต่างในแต่ละปี 
  มติที่ประชุม แมว้่าจะเป็นโครงการเพื่อการศึกษา แต่ตอ้งเล้ียงตวัเองได ้
และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเอกชน 
 
  ๓.๒ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
   สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี ๗/๒๕๔๙ และ ๘/๒๕๔๙ 
เม่ือวนัท่ี  ๑๖  มิถุนายน  และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ขอใหม้หาวทิยาลยัเสนอขอ้มูลอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร เพื่อให้การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัถูกตอ้งตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขานุสภาฯ จึงน าเสนอผลการพิจารณาจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ซ่ึงผา่นความเห็นชอบ
จากสภาวชิาการในการประชุมคร้ังท่ี  ๖/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๙   
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขอ้มูลเพิ่มเติมว่า กรณีมีสาขาวิชาด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมลดลง เน่ืองจากตดัหลักสูตรท่ีเป็นอนุปริญญาออก และเกณฑ์การจัด
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะพิจารณาจากวฒิุสูงสุดและผลงานวชิาการเป็นหลกั 
   ประธานให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเก่ียวกับเกณฑ์อาจารย์ประจ า  
หลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดงัน้ี 
   ๑. อาจารย ์ ๑  คน  จะเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดเ้พียง  ๑  หลกัสูตร
ท่ีตรงกบัวุฒิหรือผลงานวิชาการของอาจารยผ์ูน้ั้น แต่อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดอี้กเฉพาะ
กรณีเป็นหลกัสูตร พหุวิทยาการ หรือ โท-เอก ควบ ดงันั้นจึงเป็นการเนน้ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตร
และความสามารถเฉพาะทางหรือสาขา  ไม่ไดเ้นน้สังกดัของอาจารย ์
   ๒. มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรท่ีมีหลายแขนงวิชาหรือหลาย
สาขาวิิชา โดยมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีครอบคลุมแขนงหรือสาขาวิชาท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรนั้น ท า
ให ้หลกัสูตรในลกัษณะน้ี อาจมีจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรค่อนขา้งมาก 

/ท่ีประชุมให…้ 
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   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้สังเกต  ดงัน้ี 
  ๑. ควรเพิ่มจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะ
เก่ียวขอ้งกบัหลายสาขา 
  ๒. ตอ้งวางแผนการจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยค านึงถึงอาจารยท่ี์จะ
เกษียณอายรุาชการจึงควรมีขอ้มูลอายขุองอาจารยด์ว้ย 
  ๓. ตอ้งมีการวางแผนการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 
  ๔. มาตรฐานอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งเหมาะสมครอบคลุมเน้ือหา
หลกัสูตร 
  ๕. ควรตรวจสอบศกัยภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีเป็นอาจารยเ์กษียณ
วา่ตรงตามเจตนาการจา้งหรือไม่ 
  ๖. ควรแจ้งให้อาจารย์ท่ีก าหนดเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ        
สถานภาพการเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรดว้ย   
   ๗.   ควรสรุปร้อยละของหลกัสูตรท่ีเปิดสอนและมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ตรงตามเกณฑม์าตรฐาน พร้อมทั้งแผนการแกปั้ญหากรณีไม่ครบตามเกณฑม์าตรฐานดว้ย 
  มติที่ประชุม การจดัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด แต่เน่ืองจากมีปัญหาปลีกย่อยต่างๆ จึงมอบฝ่าย    
วิชาการรับขอ้สังเกตต่าง ๆ ไปพิจารณาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลัน่กรองโดยจดัท ารายงาน
วจิยั เป็นขอ้เสนอให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป  เพราะสภามหาวิทยาลยัจะพิจารณาวา่เป็นไป
ตามเกณฑห์รือไม่ แต่ปัญหายอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ปัญหานโยบาย 
 
  ๓.๓ ผลการวเิคราะห์สาเหตุและมาตรการแกไ้ขปัญหาจ านวนนกัศึกษาลดลง 
   สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี  ๗/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๖  
มิถุนายน  ๒๕๔๙  ขอให้มหาวิทยาลยัเสนอผลการวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการการแกไ้ขปัญหา
จ านวนนกัศึกษาลดลง  
   เลขานุการสภาฯ เสนอวา่ 
   ๑. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส ารวจและสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นจาก              
นกัศึกษา  ๒๐๔  คน อาจารย ์๒๐ คน  ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั  ๒๙  คน ผลการ
ส ารวจเรียงล าดบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาลดจากความส าคญัมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
   ๑.  ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหมายถึง ค่านิยม           
มิใช่เพราะช่ือเสียงมหาวทิยาลยัไม่ดี 

/๒. ตอ้งวางแผน… 
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   ๒. มีสถาบันการศึกษาในท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน เช่น มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) สถาบนัอาชีวศึกษา ฯลฯ ซ่ึงแต่ละแห่งรับนกัศึกษา          
เพิ่มมากข้ึนดว้ย ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือก   
    ๓. หลกัสูตรท่ีเปิดไม่ทนัสมยั ไม่โดดเด่น ค่านิยมในการเลือกเรียน
สาขาวชิาต่าง ๆ และการมีงานท า 
    ๔. การประชาสัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั 
    ๕. การจดันกัศึกษาไปเรียนท่ีบางคลา้ 
    ๖. ระบบบริหารงานของมหาวทิยาลยั 
    ๗. อาคารสถานท่ี  และหอ้งเรียนของมหาวทิยาลยัในเมือง 
   ๘. การจดัการเรียนการสอน  ส่ือ  และอุปกรณ์การสอน 
   ๙. การมีกองทุนกู้ยืมท่ีผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ท าให ้            
ผูเ้รียนมีทางเลือกมากข้ึน 
   ๑๐. คุณภาพของอาจารยผ์ูส้อนในภาพรวม 
   ๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะ
ท าการศึกษาวจิยั โดยจะท าการสอบถามขอ้มูลทั้งจากนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี ๑  ของมหาวทิยาลยั อาจารยข์องมหาวทิยาลยั โดยมีประเด็นศึกษาเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือก/ไม่เลือก
ศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ความสามารถทางวชิาการ  คุณลกัษณะทางสังคม  คุณวุฒิ
ของอาจารย ์ ผลงานวชิาการ  จ  านวนนกัศึกษา/อาจารย ์ สถานภาพนกัศึกษา 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะกรอบ
ประเด็นการศึกษาวจิยั เพื่อสถาบนัวิจยัและพฒันา จะไดน้ าไปประกอบการท าแบบสอบถามต่อไป 
   ท่ีประชุมพิจารณา  และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
   ๑. ขอ้มูลการศึกษา 
   ๑.๑ ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ และศึกษาขอ้มูลเชิงรุกดว้ยจะดีกว่า
การศึกษาเชิงส ารวจเท่านั้น 
    ๑.๒ ควรวเิคราะห์ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั วา่มี
อะไรบ้าง และมีสาเหตุจากใคร จากนักศึกษา ผูส้อน หรือความไม่มัน่คงของสถาบนั ต้องหา          
ขอ้เทจ็จริงท่ีท าใหค้นภายนอกมีความเช่ือท่ีไม่ดีต่อมหาวทิยาลยัและตอ้งแกไ้ขความเช่ือนั้น 
    ๑.๓ ควรแจกแจงผลการส ารวจระหวา่งความเห็นของนกัศึกษา และ
อาจารย ์ และควรมีมุมมองของผูป้กครอง  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  นกัศึกษา ปวช. อาจารยแ์นะแนว   
    ๑.๔ ควรมีประเด็นของการแนะแนวการศึกษาต่อ ซ่ึงจะมีความหมาย
ต่างจากการประชาสัมพนัธ์ 

/๓. หลกัสูตรท่ี… 
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    ๑.๕ ควรมีขอ้มูลคะแนนสะสมเฉล่ียของนกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลยืนยนัว่าคุณภาพนักศึกษาอ่อนเพราะเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ราชนครินทร์  หรือเพราะคุณภาพท่ีอ่อนลงของระบบการศึกษาโดยรวม 
 
   ๒. มาตรการ 
    ๒.๑ มหาวิทยาลยัตอ้งมีเป้าหมายคุณภาพท่ีชัดเจน และแนวทางสู่
เป้าหมาย เพราะจุดขายและคุณภาพตอ้งคู่กนั อีกทั้ง กรอ.ยงัมีนโยบายจะปรับระบบการเงินของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกประเภทใหเ้ท่าเทียมกนั เพื่อใหม้หาวทิยาลยัมีการแข่งขนัเชิงคุณภาพมากข้ึน 
    ๒.๒ การประชาสัมพนัธ์  และการตลาดตอ้งขายคุณภาพ และการ
บริการให้ได้ว่ามหาวิทยาลยัแตกต่างจากโรงเรียนมธัยม เพื่อให้มีการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะ     
ปากต่อปาก ทั้งดา้นภูมิทศัน์ คุณภาพอาจารย ์คุณภาพการเรียนการสอน ส่ือและนวตักรรม การ
พฒันาคุณภาพหลกัสูตร สภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่น มีบรรยากาศท่ีกระตุน้เร่งเร้าให้มีการเรียนรู้ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร เช่น การลงทะเบียนโดยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย  เป็นตน้   
    ๒.๓ มหาวิทยาลยัตอ้งมีวาระด้านกิจการนักศึกษา และมีเป้าหมาย
ชัดเจน เพื่อพฒันานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า ซ่ึงแนวโน้มมีคุณภาพลดลงทุกปี อีกทั้งนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมกัมีปัญหาส่วนตวัค่อนขา้งมาก 
   ๒.๔ คณาจารยต์อ้งเป็นผูท่ี้คิดถึงปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา
โดยคณะตอ้งมีความเด่นกวา่สถาบนัอ่ืนภายใตศ้กัยภาพท่ีมีอยู ่
   มติที่ประชุม มอบสภาวิชาการเป็นเจา้ของเร่ืองในการศึกษา เสนอแนะ  
และกลั่นกรองข้อมูลท่ีเข้าถึงสาเหตุ และมีมาตรการท่ีชัดเจน โดยน าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัประกอบการพิจารณา และมีสถาบนัวิจยัและพฒันาร่วมในการศึกษาขอ้มูล แล้ว
น าเสนอสภามหาวทิยาลยั ภายใน  ๓  เดือน เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย  
  
  ๓.๔ ความคืบหนา้การจดัท าโครงสร้างหน่วยงานยอ่ยแบบมีส่วนร่วม 
  สืบเน่ืองจากการท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วน  
ราชการในมหาวิทยาลยั ท่ีประชุมคร้ังก่อนมอบฝ่ายบริหารให้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อ
จดัท าโครงสร้างหน่วยงานยอ่ย  เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ขณะน้ี ฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการเวียน
ร่างโครงสร้างหน่วยงานยอ่ย เพื่อขอความเห็นจากหน่วยงานระดบัคณะ ซ่ึงจะน าผลการด าเนินงาน
เสนอสภาในการประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ีตอ้งรอระเบียบ ก.พ.อ. เก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่ง                
บงัคบัใชก่้อน  มหาวทิยาลยัจึงจะประกาศบงัคบัใชไ้ด ้  

/๒. มาตรการ 
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   ทีป่ระชุม รับทราบ  และขอให้น าเสนอผลในการประชุมคร้ังต่อไป โดยมี
ขอ้เสนอแนะวา่แต่ละคณะควรมีการจดัประชุมคณะเพื่อให้มีการแสดงและรับฟังความคิดเห็นของ      
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  เพราะการเวยีนหนงัสือเพื่อขอความเห็นมกัไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร 
    
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  ๔.๑ น ้ าหนกัตวัช้ีวดัระดบัความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติั
ราชการของมหาวทิยาลยั และ สมศ. 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า เน่ืองจาก ก.พ.ร. ให้มหาวิทยาลยัพิจารณา
ก าหนดตวัช้ีวดั น ้ าหนกัตวัช้ีวดั เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดั ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ ใน ๒ ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการของ
มหาวิทยาลัยท่ีผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั และตวัช้ีวดัความส าเร็จของการบรรลุ           
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. น ้ าหนักตามมติสภามหาวิทยาลยั โดยตอ้งส่งขอ้มูลดงักล่าวแก่ ก.พ.ร.           
ภายในวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการอ านวยการมหาวิทยาลยัในวาระประชุมพิเศษ เม่ือ
วนัท่ี ๗ และ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เห็นควรให้เลือกตวัช้ีวดัความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยท่ีสภาได้อนุมัติไว้ก่อนแล้ว และได้พิจารณาเลือกตัวช้ีว ัด
ความส าเร็จของการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ตามน ้ าหนกัท่ีสภาเคยให้ความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
เสนอ ก.พ.ร. เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ท าให้ไม่สามารถพิจารณาทบทวนแผนปฏิบติัราชการ
และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบไดท้นั  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 ๕.๑ ขอ้หารือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวทิยาลยั จะมาท าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน อธิการบดี คณบดี  
ในเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙  โดยมีการประเมินใน  ๒  ประเด็น 
 ๑. การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั ตามตวัช้ีวดัใน 
๖ ประเด็นยทุธศาสตร์ 
  ๒. การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี คณบดี โดย
ประยกุตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดุล  ๔  มิติ  ซ่ึงมีการถ่วงน ้าหนกั  ดงัน้ี 
   - ดา้นผูรั้บบริการ   น ้าหนกั ร้อยละ  ๓๐ 
   - ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา น ้าหนกั ร้อยละ  ๒๐ 
   - ดา้นการเงินและงบประมาณ น ้าหนกั ร้อยละ  ๒๐ 

/ระเบียบวาระที ่๔  … 
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  - ดา้นการบริหารจดัการ  น ้าหนกั ร้อยละ  ๓๐ 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 
 
  ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ เสนอขอ้มูลเพิ่ม ดงัน้ี 
 ๑. มีการเพิ่ม เ ติมการติดตาม ผู ้อ  านวยการสถาบัน  ศูนย์ ส านัก 
นอกเหนือจากท่ี พ.ร.บ. ก าหนด เพราะจดัเป็นหน่วยงานปฏิบติัท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของ
มหาวทิยาลยั 
  ๒. จะใช้ระบบการให้คะแนนซ่ึงคณะกรรมการก าลังพฒันาคู่มือการ
ประเมินตนเองและใหม้หาวทิยาลยัยนืยนัรายงานการประเมินตนเองตามท่ีก าหนดในคู่มือ 
 ๓. คณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบ เร่ือง เงินกูย้ืมดว้ย โดยจะโยง
ตวับ่งช้ีกบัการประเมินมาตรฐาน  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  และใชฐ้านขอ้มูลร่วมระหวา่ง
คณะกรรมการกบัขอ้มูล สมศ. 
  ๔. จะน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยได้ในวนัท่ี ๑๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหด้ าเนินการตามขอ้หารือ 
 
  ๕.๒ พิจารณาอนุมติัปริญญา และอนุปริญญา 
   เลขานุการสภาฯ น าเสนอวา่ ฝ่ายทะเบียนและวดัผลไดด้ าเนินการวดัผล
การศึกษาของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๘ และผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยสภาวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๔๙ เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๔๙ ได้ให้ความเห็นชอบและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาและ
อนุปริญญา แก่นกัศึกษา  รวม  ๑,๗๙๖  คน  จ าแนกเป็น 
  ปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา             ๑๐  คน 
    สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา        ๕  คน 
  ปริญญาตรี  สาขาวชิาการศึกษา                       ๑๐๖  คน 
    สาขาวชิาวทิยาศาสตร์               ๔๐๕  คน 
    สาขาวชิาศิลปศาสตร์                ๒๘๖  คน 
    สาขาวชิาบริหารธุรกิจ    ๖๒๙  คน 
 อนุปริญญา สาขาการศึกษา          ๖๖  คน 
    สาขาวทิยาศาสตร์       ๘๕  คน 
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   สาขาวชิาศิลปศาสตร์                ๒๐๔  คน 
   มติทีป่ระชุม อนุมัติ  โดยมีขอ้สังเกตมอบใหฝ่้ายวชิาการพิจารณาแกไ้ข
ปัญหา  ดงัน้ี 
  ๑. ปัญหาการส่งผลการเรียนล่าชา้ท่ีส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา ท่ีมีผลการ
เรียนครบสมบูรณ์แลว้ 
   ๒. คุณภาพการวัดผลประเมินผลการเรียนต้องสะท้อนถึงคุณภาพ               
ศกัยภาพของผูเ้รียนจริง  เพื่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ณัฑิตหลายรายให้ขอ้มูล
วา่ผลการเรียนของบณัฑิตราชภฏัค่อนขา้งสูงกวา่ศกัยภาพจริงของบณัฑิต 
 
  ๕.๓ (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วา่ดว้ย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ประธาน เสนอให้ถอนเร่ืองน้ีจากวาระการประชุมคร้ังน้ี  เน่ืองจาก ระบบ
บริหารใหม่ของ ก.พ.อ. จะวางหลกัเกณฑห์ลกัเป็นกรอบให้สภามหาวิทยาลยัมาก าหนดรายละเอียด
ในขอ้บงัคบัของสภามหาวิทยาลยัประมาณ  ๒๐  เร่ือง  จึงขอให้รอการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงใน
เร่ืองดงักล่าวจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙  ก่อน 
  มติที่ประชุม เห็นควรให้ถอนวาระน้ีออกโดยรอผลการประชุมสัมมนา
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อน 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
     ไม่มี 
 
    เม่ือไม่มีกรรมการเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ
นดัประชุมคร้ังต่อไป  วนัศุกร์ท่ี  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๗.๑๐   น. 
 
   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์นิต  ศุภอกัษร 
  นางสาวลกัษณาพร          โรจน์พิทกัษก์ุล                อาจารยพ์รพรรณ   นินนาท 
                 ผู้จดบันทกึการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
********************************** 
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